


“ Có một nghề bụi phấn bám đầy tay,  
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất.  
Có một nghề không trồng cây vào đất,  
Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi.”

Những câu thơ giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy khắc họa hình ảnh cao đẹp của thầy cô trong sự nghiệp trồng người. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn gieo mầm ước mơ và khơi dậy đam mê. Họ là ngọn hải đăng, ánh sáng dẫn đường, thắp sáng niềm tin và biến giấc mơ thành hiện thực. Mỗi kỷ niệm bên thầy cô và môi trường đều là những viên ngọc quý, tạo nên bản sắc cuộc sống. Trong ngọn gió kỷ ức, ai cũng lưu giữ hình bóng thầy cô, người để lại những dấu ấn sâu đậm. Với tôi, hình ảnh cô chủ nhiệm lớp tám luôn là nguồn cảm hứng và động lực, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho mỗi bước đi của tôi trên con đường phía trước.


Cô của tôi tên là Anh. “Anh” tượng trưng cho sự xuất sắc, tài năng và sự mạnh mẽ. Nó mang đến hình ảnh của một người vừa thông minh, vừa quyết đoán, luôn nổi bật và tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Tên “Anh” gợi lên một sự rực rỡ, một ánh sáng dẫn đường, vừa kiên cường lại vừa thanh thoát. Quả thật không sai, nhìn bên ngoài, cô của tôi dường như thể hiện trọn vẹn giá trị của tên mình qua vẻ ngoài thu hút và đầy sức sống. Vóc dáng của cô thanh mảnh, khiến cho mỗi bước đi của cô như một điệu múa nhẹ nhàng. Khuôn mặt thon gọn, với làn da màu






vàng ánh áp, toát ra vẻ đẹp dịu dàng hết như một đóa hoa nở rộ mùa xuân sang. Mái tóc cô ngắn, chừa chạm vai, gọn gàng và đầy cá tính, tôn lên nét trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần duyên dáng. Đôi mắt sáng và linh hoạt, luôn lấp lánh sự quan tâm, thể hiện chiều sâu của một tâm hồn đầy yêu thương. Khi ánh mắt cô dừng lại trên chúng tôi, như thể cô đang trao gửi những lời động viên chân thành, làm vơi đi mọi nỗi lo âu trong lòng. Những khoảnh khắc đó không chỉ khiến chúng tôi cảm thấy được trân trọng mà còn khơi dậy trong chúng tôi một niềm tin vào bản thân. Những bộ áo dài thanh lịch cô thường diện mang các màu sắc tinh tế và đậm thắm như hồng phấn, xanh nhạt hay trắng tinh khôi. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, êm ái, đầy ắp sự khích lệ. Những cử chỉ ân cần, những cái vuốt tóc nhẹ nhàng luôn làm chúng tôi cảm thấy an tâm và được bảo vệ. Tất cả những điều đó kết hợp lại tạo nên hình ảnh của một người giáo viên không chỉ tài giỏi mà còn gần gũi. Ở đó tuổi tú tuần mà cô vẫn giữ được sự trẻ trung và nhiệt huyết, như một ngọn lửa luôn rực rỡ trong trái tim học trò, khơi dậy đam mê và tình yêu với vụ việc. Ôi, cô mới tuyệt vời làm sao!

Không chỉ cuốn hút bởi ngoại hình, cô còn gây tạo ấn tượng sâu sắc bởi sự kiên nhẫn và tận tâm - những phẩm chất toát lên nét đẹp riêng biệt đầy cuốn hút. Phương pháp giảng dạy của cô không hề nghiêm khắc hay khô khan, mỗi bài học cô truyền tải đều rất sinh động, gần gũi và dễ hiểu. Cô không chỉ chia sẻ kiến thức mà còn biến từng bài giảng



thành những câu chuyện sống động, cuốn hút, khiến chúng tôi luôn hứng thú và dễ dàng tiếp thu. Mỗi lần giảng bài, ánh mắt cô luôn sáng ngời đam mê và tôi có thể cảm nhận được sự tận tâm, nhiệt huyết mà cô dành cho nghề giáo. Chính niềm say mê đó của cô đã tạo nên sự gắn gũi, khiến học trò như tôi dễ dàng lắng nghe và say mê với từng kiến thức mà cô truyền đạt. Cô không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là người thắp lên trong lòng học trò niềm đam mê học tập và khám phá những điều mới mẻ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất về cô không chỉ là những giờ học trên lớp mà chính là những bài học vượt ngoài trang sách. Cô luôn hướng đến sự phát triển toàn diện của học trò, cô chú trọng bồi dưỡng nhân cách, rèn luyện lòng kiên nhẫn, sự kiên cường và tinh thần trách nhiệm bên cạnh những bài giảng trên lớp. Những lúc chúng tôi gặp khó khăn trong học tập hay cuộc sống, cô luôn là người đứng sau lưng đồng viên, khích lệ và giúp chúng tôi nhìn nhận vấn đề theo một cách tích cực hơn. Cô dạy cho chúng tôi rằng, cuộc sống không bao giờ thiếu thử thách, điều quan trọng là chúng ta có đủ nghị lực để vươn lên, có đủ lòng tin để không bao giờ bỏ cuộc. Cô luôn khẳng định rằng thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành, là cơ hội để chúng ta học hỏi và hoàn thiện bản thân. Những lời đồng viên cô dành cho mỗi khi tôi đối mặt với thử thách cũng những buổi trò chuyện thân tình sau giờ học đã trở thành động lực to lớn giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Cô không chỉ dành giá học trò qua thành tích học tập, cô còn nhìn





nhân và tin tưởng vào tiềm năng, năng  
khieu của từng người chúng tôi. Những  
lần cô khích lệ, những lúc cô truyền niềm tin và động  
lực, lúc đó tôi cảm thấy mình có thể làm được tất cả những  
gì mình mong muốn, miễn là tôi không ngừng nỗ lực và kiên  
trì. Tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng may mắn và  
tự hào khi được học dưới sự dìu dắt của cô. Tôi tin rằng  
những bài học cô truyền đạt sẽ luôn đồng hành cùng tôi trong suốt  
hành trình trưởng thành, là kim chỉ nam dẫn lối và nguồn động lực  
mạnh mẽ trên mỗi bước đường tôi đi.

Những bài học của cô Anh không chỉ làm phong phú thêm kiến  
thức, mà còn dạy tôi cách sống và trưởng thành. Cảm ơn cô vì đã  
luôn là người thầy, người bạn và là người đồng hành tuyệt vời trên hành  
trình của tôi. Những điều cô đã trao sẽ luôn là nguồn động lực và  
ánh sáng dẫn lối cho tôi, giúp tôi vượt qua mọi thử thách và tiến về  
phía trước với niềm tin và đam mê.

Họ và tên: Nguyễn Minh Anh Thái - Lớp: 8A4  
Trường THCS Trần Bình Trọng

